



ข่าวที่ 115 / วันที่ 9 สิงหาคม 2556

## กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ศูนย์วิทยุสื่อสารรถแท็กซี่ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาคมหาราชินี” ปีนี้จัดขบวนพาเหรด “แท็กซี่ไทย หัวใจบริการ ก้าวล้ำสู่ออาเซียน”

นายสมชัย ศิริวัฒน์โชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมหาราชินีของทุกปี กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับหน่วยงานผู้ประกอบการรถแท็กซี่ , สหกรณ์แท็กซี่ , สหกรณ์รถยนต์รับจ้างสามล้อ , สหกรณ์สี่ล้อเล็กรับจ้าง , ศูนย์วิทยุสื่อสารรถแท็กซี่ และผู้ขับรถยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยปีนี้กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นี้ เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปีนี้ได้กำหนดจัดขบวนพาเหรด รณรงค์ ส่งเสริมอาชีพแท็กซี่ไทย ภายใต้แนวคิด “แท็กซี่ไทย หัวใจบริการ ก้าวล้ำสู่ออาเซียน” หวังสร้างภาพลักษณ์ผู้ประกอบการอาชีพรถสาธารณะโดยมีการแสดงความพร้อมเพรียงกันในการเชิญชวนให้เลิกพฤติกรรมกรรมการปฏิเสธผู้โดยสาร รวมทั้งให้มีหัวใจบริการและเป็นนักขับที่ปลอดภัย ถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดขบวนรถบุปผชาติ การแสดงบนเวที การจับสลากมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน การมอบรางวัลแก่ผู้ขับรถแท็กซี่ดีเด่น จำนวน 6 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานีวิทยุ จส.100 สวพ.91 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ขับรถแท็กซี่ จัดชุดอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังจัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อรับสิทธิการตรวจสุขภาพฟรี การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่ออีกว่า ในปีนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 ณ บริเวณลานช้าง สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ โดยจะมีกิจกรรมการเล่น เกมจราจรปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ เกมเทคนิคการขับรถและกฎหมายจราจร เกมทายสัญลักษณ์ป้ายจราจร เกมทดสอบความจำ เกมจับผิดภาพ และเกมขับที่ปลอดภัย พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมอาหารว่างสำหรับเด็กอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการพาบุตรหลานไปร่วมงานในวันดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานและของรางวัลแล้ว ยังจะได้รับความรู้และมีจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นการสร้างรากฐานที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเมื่อเติบโตขึ้นในอนาคตด้วย